

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác ứng phó Bão số 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Chiều tối ngày 06 tháng 9 năm 2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác ứng phó Bão số 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Tham dự Hội nghị có các thành viên Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công thương, Đài Phát thanh và Truyền hình, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và các thành phần của huyện liên quan.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn báo cáo tình hình ứng phó Bão số 3 năm 2024 trên địa bàn huyện, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày 06/9/2024 bão số 3 (YAGI) đã mạnh lên thành siêu bão, theo các chuyên gia đánh giá đây là siêu bão có cường độ mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông trong khoảng 30 năm trở lại đây mức độ ảnh hưởng phù rộng; đối với tỉnh Lạng Sơn được dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm ngày 06/9 đến sáng 09/9 các nơi trong tỉnh khả năng xảy ra đợt mưa to đến rất to và dông. Từ gần sáng 07/9 tại tỉnh Lạng Sơn gồm Khu vực thành phố Lạng Sơn và các huyện (Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Văn Quan, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập) có gió mạnh cấp 5, cấp 6 tăng cấp 7, lượng mưa có thể đạt từ 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt, trong khi đó thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã trải qua mưa lớn dài ngày, đất bão hòa nước do đó tiếp tục có mưa với lượng lớn như dự báo khả năng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cả hệ thống chính trị và người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước thảm họa thiên tai. Qua nghe báo cáo từ Lãnh đạo và các cơ quan liên quan của huyện, Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của huyện trong việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh, đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình tại cơ sở. Tuy nhiên, để kịp thời triển khai công tác ứng phó với cơn bão hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão gây ra, yêu cầu Lãnh đạo huyện Bắc Sơn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác

phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 và các Công điện: số 07/CĐ-UBND ngày 03/9/2024, số 08/CĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh¹.

Đồng thời các đồng chí Lãnh đạo huyện chủ động đình hoãn các cuộc họp, hội nghị không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí lãnh đạo phụ trách địa bàn các xã, thị trấn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra công tác phòng, chống bão lũ trên địa bàn, phát hiện và xử lý tình huống kịp thời, linh hoạt.

2. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm **“bốn tại chỗ”** theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (*trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân*), hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

3. Khẩn trương ban hành, chuẩn bị sẵn kịch bản các phương án ứng phó với cơn bão trong mọi tình huống cả trước, trong và sau khi cơn bão đi qua, cụ thể hóa phương châm **“bốn tại chỗ”** (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), phải biết dựa vào dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên tinh thần “tự bảo vệ mình và tự cứu lấy mình” lưu ý một số nội dung sau:

- Chỉ huy tại chỗ: yêu cầu Lãnh đạo các cấp chính quyền từ huyện đến xã, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn làm nòng cốt duy trì trực 24/24 sẵn sàng cập nhật tình hình và triển khai nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động diễn ra kịp thời, có kế hoạch, hiệu quả cao.

- Lực lượng tại chỗ: huy động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn, Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; dân quân tự vệ và các lực lượng chuyên trách: bộ đội, công an đóng trên địa bàn thường trực tại chỗ trước, trong và sau thiên tai và trực tiếp nhận nhiệm vụ.

¹ Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 03/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó bão số 3, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024

- Phương tiện, vật tư tại chỗ: chỉ đạo chuẩn bị phương tiện (máy xúc, khoan, ô tô tải, xuồng, bè, mảng tự tạo, áo phao, nơi trú tránh tạm thời....), trang thiết bị, nhu yếu phẩm², đồ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tập trung chỉ đạo, có phương án di dời dân cư, khuyến cáo người dân di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa lớn. Đặc biệt là các điểm đã sạt lở và có nguy cơ cao sạt lở tiếp gây ảnh hưởng đến các hộ dân tại

- Hậu cần tại chỗ: sẵn sàng chuẩn bị phương án bố trí ngân sách địa phương, các nhu yếu phẩm được dự trữ trong nhân dân; hiệp đồng với cửa hàng, siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm và nước sạch. Bố trí sẵn sàng các trạm y tế, bệnh viện, điểm sơ tán cho người dân, giữ trẻ tập trung... Tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, các vật dụng gia đình cần thiết. Chủ động phân bổ kinh phí, tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán.

4. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão và biện pháp phòng chống bão lũ, tiếp tục chủ động tăng cường đưa các bản tin về diễn biến của bão số 3, diễn biến mưa lũ, thông tin chỉ đạo của các cấp, các ngành để Nhân dân trên địa bàn nắm tình hình, đề cao cảnh giác, không chủ quan, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp thực tiễn địa phương.

Với gió mạnh sẽ tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân, gió mạnh, gió giật sẽ có khả năng làm gãy đổ cây, cuốn theo vật liệu nguy hiểm. Vì vậy, khuyến cáo người dân lưu ý, trong chiều và tối 7/9 hạn chế ra đường và tốt nhất không nên ra khỏi nhà, chủ động bảo quản nông sản, gia súc, tài sản của gia đình. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị xử lý ngay những nguy cơ như cây xanh, bảng quảng cáo, lều, lán, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các tuyến đường... có khả năng gãy đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp, gây nguy hiểm giao thông.

5. Trong khi bão đi qua: tập trung tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho nhân dân, chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, giao thông vận tải rà soát rà soát lực lượng, phương tiện, đặc biệt là lực lượng tăng cường để sẵn sàng hỗ trợ ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhà không kiên cố, có phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Rà soát, nắm chắc số liệu địa bàn, số hộ có nguy cơ ảnh hưởng phải sơ tán để có phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ bố trí chỗ ở cho người dân mượn sử dụng làm nơi ở tạm thời trong cơn bão.

Khẩn trương tổ chức bố trí lực lượng canh gác, gắn biển cảnh báo, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao.

² Vật tư, phương tiện, trang thiết bị của Nhà nước, huy động của tổ chức, cá nhân trên địa bàn (huy động đóng góp vật tư (cù, trầm, bao, đất....) để tu sửa đê bao, cho mượn nhà làm điểm giữ trẻ mùa lũ, cho mượn phương tiện như ghe, xuồng để đưa rước học sinh, di dời dân.... và trang thiết bị của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự chuẩn bị

Chủ động chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại mực nước tại các hồ đập để có phương án chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt là đối với các hồ như: hồ Pắc Mỏ, hồ Khau Hường, Hồ Phai Thuông là các hồ có nguy cơ cáo xảy ra sự cố, có hiện tượng rò rỉ nước cần thống kê số liệu cụ thể bao nhiêu hộ, số nhân khẩu sinh sống dưới đập và hạ du cần được theo dõi 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống đảm bảo an toàn đập và sơ tán người dân.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập úng cao tại khu vực thôn An Ninh, Minh Quang thuộc xã Long Đống, khối phố Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Bắc Sơn, khu vực ngầm tràn xã Nhất Hòa, Tân Thành cần bố trí lực lượng túc trực sẵn sàng phương tiện, vật tư có phương án xử lý phòng tránh ngập úng, đảm bảo lưu thông giao thông, cảnh báo nguy hiểm tới người dân.

6. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

7. Yêu cầu các đơn vị cung cấp điện kiểm tra để củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện, đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu như các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới...; chủ động gia cố, sửa chữa đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn các công trình điện; trường hợp phát hiện nguy hiểm cần phải tiến hành khẩn cấp việc di dời các công trình điện ra khỏi khu vực sạt lở.

8. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho học sinh, trẻ em, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các em các biện pháp đảm bảo an toàn. Thực hiện cho học sinh nghỉ học trong ngày bão đi qua địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, phân công lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp xuống ngay cơ sở để đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Huyện ủy, UBND huyện Bắc Sơn;
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGVX
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX_(NNK).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp